



เสริมความมั่งคั่งความดี สร้างมิตรไมตรีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข

# ชาว...เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

<http://www.prachincity.go.th>

<http://www.facebook.com/prachincity>

ฉบับที่ 8 ปีที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

## ปกหมุด



ในช่วงนี้ ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เราจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบ้านเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในขณะนี้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี จำนวน 2 สะพาน ซึ่งเป็นสะพานที่มีอายุการใช้งานมานานมาก อาจจะทำให้เกิดอุปสรรคในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนได้

แต่ทั้งนี้ก็เป็นการพัฒนา เพื่อให้บ้านเมืองของเราเจริญและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ต้องถือว่าใน ส่วนหนึ่งความเสียสละของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ก็ทำให้งานที่ดำเนิน เป็นไปด้วยดี ไร้อุปสรรคในการทำงาน

จึงพูดได้ว่า การทำงานที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก็คือ การได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายนั่นเอง....

กิจกรรมการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดย **สุลาสุป**



เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย **สุลาสุป** เมื่อวันที่ 12 ก.พ.56 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา(หน้าร.ร.ปกณ.)

### วันครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรย



นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรย เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 56 ณ ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ก.พ.47 สมาชิกในปัจจุบันมี 1,669 คน โดยมี ด.ต.พนม ชิวเสรี เป็นประธานชมรม ชมรมผู้สูงอายุฯ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย ร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน



ร.ร.เทศบาล2(วัดหลวงปรีชากุล) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี จัดทำโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการเฝ้าเสพติดในเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 19 ก.พ.56 ณ ร.ร.เทศบาล2 เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในชุมชนและสถานศึกษา โดยมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 87 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปริชากุล) ในการแข่งขัน  
 ลูกทุ่งประถมคอนเทสต์ รายการชิงช้าสวรรค์ ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค.56 เวลา 16.30 น. ช่อง 9



นายบรรเจิด พุกพะศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด  
 โครงการเข้าค่ายลูกเสือของ ร.ร.เทศบาล 2 (วัดหลวงปริชากุล)  
 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 56 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมี  
 ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย  
 และค่านิยมที่ดี สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้



ร.ร.เทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
 วันที่ 12 ก.พ.56  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 307 คน  
 วันที่ 13-14 ก.พ.56  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 295 คน  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 196 คน



ร.ร.เทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษดิ์) จัดกิจกรรม  
 เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 13 ก.พ.56 โดยมีการจัด  
 กิจกรรมให้รู้จักและเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เข้าใจใน  
 เรื่องการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และฝึกการอยู่ร่วมกันใน  
 สังคมได้อย่างถูกต้อง



ร.ร.เทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) จัดกิจกรรมเข้าค่าย  
 พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค.56  
 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านวังบอน จ.นครนายก เพื่อให้ นักเรียน  
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 161 คน  
 ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักใช้ชีวิตประจำวันใน  
 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การให้ มีระเบียบวินัยในตัวเอง



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
 จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์  
 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.56 โดยสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุ  
 ในขั้นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย



โรควิชสุนัขบ้า  
 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีน  
 ป้องกันโรควิชสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 12-21ก.พ.56  
 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรควิชสุนัขบ้าในพื้นที่  
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี